

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Của ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

(Đơn vị bầu cử số 8)

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thảo

Sinh ngày: 06/01/1969

Quê quán: xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Nơi đăng ký thường trú: tổ 6, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư Sơn Tịnh, tổ dân phố Trường Thọ Đông B, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách.

1. Được sự quan tâm của đảng, nhà nước, MTTQ và các hội, đoàn thể; cùng với sự nhất trí cao của cơ quan nơi công tác và bà con cử tri nơi cư trú, bản thân tôi rất vinh dự khi được tiếp tục lựa chọn giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026 và may mắn hơn tôi lại có dịp trở lại huyện Sơn Tây – nơi mà cách đây 5 năm tôi đã nhận được sự ủng hộ, tin nhiệm của bà con cử tri và trúng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Trước hết cho phép tôi được gửi đến Quý vị Lãnh đạo tỉnh, huyện, địa phương, quý bà con cử tri lời chúc mạnh khỏe và lời chào trân trọng.

2. Kính thưa bà con cử tri!

2.1. Nhân Hội nghị tiếp xúc cử tri hôm nay, tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ và tin nhiệm của bà con cử tri xã.....trong thời gian qua để bản thân được phát huy năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nói chung và đại biểu chuyên trách của Ban Kinh tế - Ngân sách nói riêng.

Với nhiệm vụ là Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, trong nhiệm kỳ vừa qua, bản thân tôi và các thành viên của Ban, cùng với lãnh đạo Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đã tham mưu tốt cho HĐND tỉnh trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, nhất là là các cơ chế, chính sách đặc thù, thiết thực với cuộc sống của người dân đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hoạt động giám sát bao quát trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội xuất phát từ những vấn đề bức xúc, nổi cộm được đông đảo cử tri quan tâm. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này hoạt động xã hội cũng được HĐND tỉnh quan tâm hơn, theo đó, cũng đã tổ chức thăm hỏi, chúc tết các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc; thăm hỏi, tặng quà cho hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ tại huyện Sơn Tây. Kết quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ qua được các cơ quan, cử tri trong tỉnh đánh giá cao. Tuy nhiên kết quả đó cũng chưa thể nào đáp ứng hết được sự kỳ vọng, mong đợi của đông đảo cử tri trên toàn tỉnh; đây cũng là yêu cầu, là mục tiêu mà bản thân tôi phải suy nghĩ và ý thức rằng mình phải liên tục phấn đấu, phấn đấu nhiều hơn nữa để đáp lại lòng tin và sự kỳ vọng của đông đảo cử tri.

2.2. Kính thưa bà con

Được sinh ra và lớn lên tại quê nhà xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa. Trải qua quá trình học tập, bản thân tôi đã có thời gian công tác tại DN, từng là đại biểu HĐND tỉnh suốt

17 năm qua và hiện nay đang công tác tại HĐND tỉnh, nên bản thân tôi đã nhận thức sâu sắc trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Với vinh dự được tiếp tục giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XIII như lần nữa để khẳng định kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân trong thời gian qua.

Là một ứng cử viên có thời gian dài làm làm việc tại cơ quan dân cử, tham gia nhiều trong công tác giám sát và thẩm tra các đề án, cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Tôi có suy nghĩ rằng, để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao thì cần phải gần gũi nhiều hơn với nhân dân, với bà con cử tri để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, từ đó, mới tham mưu ban hành những cơ chế, chính sách sát với yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của bà con cử tri, nhất là bà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Giống như Bác Hồ đã từng nói “Đảng có hiểu tình hình, thì đặt chính sách mới đúng”. Bởi vì, khi đó những lý lẽ mà tôi đưa ra không phải là lý lẽ của cá nhân tôi mà chính là tiếng nói của dân, của bà con, là trọng trách của hàng ngàn cử tri huyện Sơn Tây đã trực tiếp bầu ra mình.

2.3. Kính thưa bà con cử tri!

Qua thực tiễn 1 nhiệm kỳ là ĐBHNND tỉnh ứng cử tại huyện Sơn Tây, tôi thấu hiểu nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn. Do vậy lần này nguyện vọng tôi mong muốn được về huyện Sơn Tây để cùng được chia sẻ những khó khăn, góp một phần nhỏ bé trong công tác của mình cùng với lãnh đạo địa phương để có tiếng nói chung mang đến các cấp, các ngành.

Phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi luôn được Đảng, nhà nước quan tâm. Hiện nay, Quốc hội đã phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, theo đó, giao Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách địa phương phù hợp, cùng với ngân sách trung ương và huy động thêm các nguồn lực khác để thực hiện Chương trình. Vì vậy, nếu được cử tri huyện Sơn Tây tín nhiệm lựa chọn là người để trao quyền đại diện cho ý chí, nguyện vọng của bà con, bằng năng lực và kinh nghiệm của bản thân, tôi tin tưởng rằng mình sẽ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của một người đại biểu HĐND tỉnh; tham mưu HĐND tỉnh có kế hoạch và phân bổ nguồn lực phù hợp để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại tỉnh Quảng Ngãi theo mục tiêu đề ra, góp phần nâng cao hơn chất lượng cuộc sống cho người dân nơi đây.

3. Cuối cùng, tôi xin phép được bày tỏ mong muốn nguyện vọng được bà con cử tri ủng hộ. Cảm ơn bà con cử tri đã lắng nghe, cảm ơn cơ quan MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện, cùng lãnh đạo huyện cũng như Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã đã tổ chức cuộc gặp gỡ tiếp xúc này, để tôi có cơ hội được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình đến với bà con cử tri.

Xin kính chúc quý vị lãnh đạo, quý đại biểu và bà con cử tri lời chúc mạnh khỏe, xin trân trọng cảm ơn bà con cử tri đã dành thời gian tham gia buổi tiếp xúc này./.